



Budget 2020-21

งบประมาณโดยสรุป

ลดภาษีสำหรับชาวออสเตรเลียที่ บากันทำงาน

ในงบประมาณนี้ รัฐบาลจะส่งมอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมอีก 17.8 พันล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงอีก 12.5 พันล้านเหรียญในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นการสมทบการลดหย่อนภาษี 8.1 พันล้านเหรียญที่จะส่งมอบสำหรับปีรายได้ 2020-21 ภายใต้แผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้ออกเป็นกฎหมายแล้ว

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ของรัฐบาล บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการเริ่มลดภาษีในขั้นที่ 2 ของแผนภาษีเร็วขึ้น รวมทั้งผลประโยชน์เพิ่มเติมเพียงครั้งเดียวที่ได้จากการหักลดภาษีสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ และรายได้ปานกลางในปี 2020-21

การสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราเพื่อสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจของเรา และสร้างความมั่นคงในอนาคตของออสเตรเลีย ผู้ซื้อบ้านหลังแรกอีก 10,000 รายจะสามารถซื้อบ้านใหม่ได้เร็วขึ้นภายใต้การขยายโครงการเงินมัดจำสินเชื่อบ้านหลังแรก

โดยจะมีการจัดหาสิทธิ์เพิ่มเติมอีก 10,000 ที่ในปี 2020-21 เพื่อรองรับการซื้อบ้านใหม่หรือบ้านสร้างใหม่ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถมั่นใจว่าจะได้รับเงินกู้เพื่อสร้างบ้านใหม่หรือซื้อที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยเงินมัดจำที่ต่ำสุดเพียงร้อยละ 5 โดยรัฐบาลจะค้ำประกันเงินกู้ให้ถึงร้อยละ 15

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นับตั้งแต่ COVID-19 เริ่มระบาด รัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีก 14,000 ล้านเหรียญในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่และโครงการเร่งดำเนินการ

ในช่วงสี่ปีข้างหน้า โครงการเหล่านี้จะรองรับงานเพิ่มอีก 40,000 ตำแหน่งในระหว่างการก่อสร้าง

การลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนด้านการขนส่งอย่างต่อเนื่อง 10 ปีของรัฐบาล ซึ่งขยายไปถึง 110,000 ล้านเหรียญและรองรับการจ้างงาน 100,000 ตำแหน่งในไซต์งานทั่วประเทศ

การสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

เพื่อสนับสนุนการลงทุนใหม่และเพิ่มกระแสเงินสดทางธุรกิจ รัฐบาลกำลังให้แรงจูงใจทางภาษีชั่วคราวซึ่งจะมีให้กับธุรกิจประมาณ 3.5 ล้านแห่ง (มากกว่าร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด) ที่มีการจ้างงานประมาณ 11.5 ล้านคน แรงจูงใจนี้จะมีผลนำไปกับการลงทุนมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านเหรียญ ซึ่งรวมถึงการลงทุนร้อยละ 80 ในสินทรัพย์เสื่อมราคาโดยธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเหมืองแร่ ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (เวลาออมแสงออสเตรเลียตะวันออก) ของวันที่ 6 ตุลาคม 2020 ถึง 30 มิถุนายน 2022 ธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 5 พันล้านเหรียญจะสามารถหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาที่มีสิทธิ์ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไรในปีที่ติดตั้งได้ นอกจากนี้ยังสามารถหักต้นทุนของการปรับปรุงสินทรัพย์เสื่อมราคาที่มีสิทธิ์ที่ได้จ่ายไปในช่วงเวลานี้ได้เต็มจำนวน

นอกจากนี้รัฐบาลจะอนุญาตให้บริษัทที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 5 พันล้านเหรียญทำการหักลบการขาดทุนจากผลกำไรก่อนหน้าที่ได้มีการจ่ายภาษีไปแล้วเพื่อทำให้เกิดจำนวนเงินคืน การหักลบการขาดทุนย้อนหลังจะมีให้กับบริษัทประมาณ 1 ล้านบริษัทที่มีการจ้างงานรวมทั้งสิ้นมากถึง 8.8 ล้านคน การขาดทุนที่เกิดขึ้นถึงปี 2021-22 สามารถนำไปหักย้อนหลังจากผลกำไรที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2018-19 และหลังจากนั้น บริษัทที่มีสิทธิ์อาจเลือกที่จะรับเงินคืนภาษีเมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2020-21 และ 2021-22

ประเทศออสเตรเลียยุคดิจิทัล

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เร่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้โดยธุรกิจและผู้บริโภคในออสเตรเลีย ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของพวกเขาและทำการค้าต่อไปได้ในช่วงวิกฤต

แผนธุรกิจดิจิทัลของรัฐบาลจะสร้างเสริมแรงผลักดันนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้นทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายผู้บริโภค

การลงทุนเพิ่มเติมอีก 4.5 พันล้านเหรียญใน NBN Co จะนำบรอดแบนด์ความเร็วสูงมาสู่ครอบครัวและธุรกิจนับล้าน เงินทุนจำนวน 29.2 ล้านเหรียญจะช่วยเร่งการเปิดตัวเครือข่าย 5G

การปรับปรุงความสะดวกในการทำธุรกิจ

การลดระเบียบราชการเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลออสเตรเลีย นั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถลงทุนสร้างงาน ตอบสนองต่อความท้าทายและคว้าโอกาสได้ง่ายขึ้น

ในงบประมาณนี้รัฐบาลจะ:

- ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการกำกับดูแลที่หลากหลายและนำระบบดิจิทัลมาใช้
- ลดกฎระเบียบที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและขัดขวางกิจกรรมทางธุรกิจ
- สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กผ่านช่วงฟื้นสภาพ

เครดิตการจ้างงาน JobMaker

เครดิตการจ้างงาน JobMaker ใหม่ของรัฐบาลจะช่วยเร่งการเติบโตของการจ้างงานในช่วงฟื้นสภาพเศรษฐกิจโดยการให้สิ่งจูงใจแก่ธุรกิจในการรับพนักงานเพิ่มเติมซึ่งเป็นผู้หางานอายุน้อยที่มีอายุ 16 ถึง 35 ปี เครดิตการจ้างงาน JobMaker เป็นส่วนสำคัญของแผน JobMaker ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

มีการคาดประมาณว่าเครดิตการจ้างงาน JobMaker จะให้การสนับสนุนประมาณ **450,000** ตำแหน่งสำหรับคนหนุ่มสาว และมีค่าใช้จ่าย 4 พันล้านเหรียญตั้งแต่ปี 2020-21 ถึง 2022-23

การลงทุนด้านการศึกษา ทักษะและการฝึกงาน

รัฐบาลให้ความสำคัญสูงกับการพัฒนาทักษะเป็นส่วนหนึ่งของแผน JobMaker ความมุ่งมั่นของรัฐบาล

จะสนับสนุนการรับคนเข้าทำงานและทำให้มั่นใจได้ว่าชาวออสเตรเลียมีทักษะที่เหมาะสมสำหรับงานในอนาคต

- JobTrainer - เสริมสร้างจำนวนแรงงานในออสเตรเลีย
- การฝึกงานใหม่เพื่อช่วยในการฟื้นเศรษฐกิจ
- การสนับสนุนสำหรับผู้หางาน
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมทำงานมากขึ้น
- หลักสูตรระยะสั้นเพื่อปรับและพัฒนาทักษะของชาวออสเตรเลีย

มอบความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับสตรี

รัฐบาลกำลังส่งมอบแถลงการณ์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสตรีประจำปี 2020 เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรี ปรับปรุงศักยภาพในการหารายได้ และเพิ่มความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ แพ็คเคจมูลค่า 240.4 ล้านเหรียญนี้จะมอบโอกาสในการจ้างงาน การสนับสนุนผู้ประกอบการและการสนับสนุนผู้หญิงในที่ทำงาน

ซึ่งรวมถึงโครงการจ้างงานเพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำและการพัฒนาสตรี และเพิ่มโอกาสสำหรับสตรีในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ("STEM") รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพศชายเป็นหลัก

การสนับสนุนการผลิตและการวิจัยและพัฒนา

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างขาดไม่ได้ของห่วงโซ่อุปทานและการมีความสามารถในการผลิตที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้และมีการใช้นวัตกรรมใหม่

กลยุทธ์การผลิตสมัยใหม่มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญของรัฐบาลเป็นแผนระยะยาวเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

รัฐบาลกำลังลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 พันล้านเหรียญผ่านทางแรงจูงใจทางภาษีในการวิจัยและพัฒนา

ความมั่นคงด้านพลังงานและการปฏิรูปตลาด

ราคาไฟฟ้าในครัวเรือนทั่วประเทศได้ลดลงร้อยละ 4.7 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 และราคาไฟฟ้าขายส่งได้ลดลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอีกด้วย เพื่อรักษาระดับราคาต่ำลงเช่นนี้ รัฐบาลจะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่จัดส่งได้และคณะรัฐมนตรีแห่งชาติเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการมีระบบที่มีประสิทธิภาพและการบูรณาการ

รัฐบาลกำลังจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มของออสเตรเลีย เพื่อรักษาราคาให้ต่ำ สร้างงานใหม่และสนับสนุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

การสนับสนุนภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นในการฟื้นตัว

รัฐบาลยังคงยืนหยัดค้ำประกันออสเตรเลียที่ต้องสู้รบกับอุทกภัย ภัยแล้งและ COVID-19 ในขณะนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนให้ภูมิภาคของเราฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 ผ่านแพ็คเกจระดับภูมิภาคกว่า 550 ล้านเหรียญ ซึ่งสร้างเสริมขึ้นจากการให้การสนับสนุนผ่านกองทุนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู COVID-19 มูลค่า 1 พันล้านเหรียญ

ออสเตรเลียที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นในการฟื้นตัวมากขึ้น

รัฐบาลกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานประจำปีสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการประปา สร้างความยืดหยุ่นในภูมิภาค ส่งมอบงานและขยายภาคการเกษตรที่สำคัญของเรา การลงทุนมูลค่า 2 พันล้านเหรียญสำหรับโครงการใหม่ภายใต้กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีแห่งชาติจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการประปาสำหรับประชากรรุ่นต่อไปผ่านกริด

รัฐบาลยังลงทุน 270 ล้านเหรียญในแพ็คเกจการลงทุนชุมชนเมอร์รี-ดาร์ลิง ซึ่งจะปรับปรุงสุขภาพของลุ่มน้ำนี้ไปรวมกับการสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาค

เพื่อให้แน่ใจว่าออสเตรเลียตอนเหนือจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับบริการที่จำเป็นต่อไป รัฐบาลได้ขยายสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานทางตอนเหนือของออสเตรเลีย (Northern Australia Infrastructure Facility หรือ NAIF) เพิ่มอีก 5 ปีจนถึงเดือนมิถุนายน 2026 และขยายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ

การปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

รัฐบาลลงทุน 47.4 ล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องและฟื้นฟูสุขภาพของมหาสมุทรของเรา และมอบหมายเงินจำนวน 29.1 ล้านดอลลาร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีในดินแดนเครือจักรภพ

รัฐบาลจะลงทุน 249.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงสี่ปีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลให้ทันสมัย ลดขยะและรีไซเคิลมากขึ้นในออสเตรเลีย

การป้องกัน ตรวจจับและรักษา COVID-19

ในงบประมาณนี้ รัฐบาลลงทุน 4.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับมาตรการด้านสุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าชาวออสเตรเลียจะยังคงได้รับการดูแลและการสนับสนุนทางการแพทย์ที่จำเป็นตลอดระยะเวลาการระบาด การตอบสนองที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนขนาดได้จะช่วยให้ระบบสุขภาพสามารถตอบสนองและปกป้องชาวออสเตรเลียได้ทุกคน

การสนับสนุนชาวออสเตรเลียผ่านระยะการแพร่ระบาด

รัฐบาลกำลังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชาวออสเตรเลียอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อสนับสนุนชาวออสเตรเลียผ่านระยะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งรวมถึง:

- เงิน JobKeeper
- รายได้เพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป
- การจ่ายเงินสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมสองรายการสำหรับผู้รับเงินสวัสดิการและผู้รับอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์
- การเข้าถึงเงินบำนาญ (ซูเปอร์แอนนูเอชัน) ชั่วคราว

อนาคตของคุณ เงินซูเปอร์ของคุณ

รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำให้เงินซูเปอร์ของชาวออสเตรเลียทำงานหนักขึ้นเพื่อเพิ่มเงินออมยามเกษียณอายุ

การปฏิรูปของรัฐบาล *อนาคตของคุณสุด เงินซูเปอร์ของคุณ* เป็นขั้นตอนต่อไปของวาระการปฏิรูปของรัฐบาลและจะช่วยให้ชาวออสเตรเลียออมเงินได้ 17.9 พันล้านเหรียญในทศวรรษหน้า

การดูแลชาวออสเตรเลียให้ปลอดภัย

ความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของออสเตรเลียนั้นแข็งแกร่ง แต่ภัยคุกคามที่เราเผชิญทางออนไลน์ก็กำลังเพิ่มมากขึ้น COVID-19 เน้นให้เห็นว่าเราใช้ชีวิตและทำงานออนไลน์มากเพียงใด รัฐบาลจะจัดหาเงินทุนเพิ่มอีก 201.5 ล้านดอลลาร์เพื่อส่งมอบยุทธศาสตร์ความปลอดภัยไซเบอร์ในปี 2020

รัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ที่ปกป้องให้เราปลอดภัยโดยมอบเงินจำนวน 300.2 ล้านดอลลาร์ให้กับ AFP เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดูแลชาวออสเตรเลียให้ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้น

การสนับสนุนภูมิภาคของเรา

ออสเตรเลียมีความสนใจอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนในเสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความยืดหยุ่นในการฟื้นตัวของแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน Pacific Step-Up และโครงการริเริ่มอื่น ๆ รัฐบาลให้ความมั่นใจในการการฟื้นตัวในภูมิภาคของเรา:

- การลงทุนในโครงการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 และความมั่นคงด้านสุขภาพในประเทศแถบแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แหล่งเงินทุนออสเตรเลียสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแถบแปซิฟิก
- การฟื้นตัวจาก COVID-19 - การสนับสนุนสำหรับแปซิฟิกและติมอร์-เลสเต
- ส่งมอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้



Budget 2020–21